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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer.  
1. I asked .................... to help me. 
 1) them 2) their 3) he 4) our  
2. To stop someone while they are speaking or doing something by 

suddenly saying is to .................... . 
 1) interrupt 2) annoy 3) moment 4) believe   
3. My best friend .................... to call me tonight. 
 1) is going 2) shall go 3) has gone 4) went  
4. John helped Ken .................... all his comics. 
 1) pack up 2) packed up 3) pack on 4) packing on  
5. It’s .................... 20,000 miles to New York. 
 1) than more 2) than much 3) more than 4) much than  
6. Have you .................... your homework? 
 1) finishing 2) finished 3) finish 4) finishes  
7. Ploy .................... English ....................the morning. 
 1) study / in 2) study / at 3) studies / in 4) studies / at  
8. The meeting .................... at 09:30 tomorrow. We .................... arrive 

here on time. 
 1) start / should   2) will start / should 
 3) start / shouldn’t  4) will start / shouldn’t  
9. Forty .................... twenty-eight .................... twelve. 
 1) plus / are 2) plus / is 3) minus / are 4) minus / is 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) them 
   ฉันขอรองใหพวกเขาชวยฉัน 
   them = พวกเขา  
   ประโยคนี้ตองการกรรม เพราะ asked ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 

ของ ask เปนสกรรมกริยา/กริยาที่ตองการกรรม (Transitive Verb) หาก
ตองการนําบุรุษสรรพนามมาใชเปนกรรมของประโยค ก็ตองใชรูปที่ถูกตอง ซึ่ง
รูปของบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่กรรม (Object Pronoun) พหูพจน บุรุษที่ 3 
ที่ถูกตองก็คือ them 

  2) their = ของพวกเขา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของสําหรับ
ประธานของประโยคที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 3 

  3) he = เขา เปนบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่ประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 
โดยใชแทนผูชาย 1 คนที่ผูพูดกลาวถึง  

  4) our =  ของพวกเรา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของสําหรับ
ประธานของประโยคที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) interrupt 
   การหยุดยั้งคนที่กําลังพูดหรือทําอะไรก็ตาม โดยพูดขึ้นทันทีทันใด 

คือ การขัดจังหวะ  
   interrupt = ขัดจังหวะ 
   เพราะโจทยเปนคําอธิบายความหมายของศัพทคํานี้ 
  2) annoy = ทําใหรําคาญ, ทําใหขุนเคือง 
  3) moment = ชั่วขณะ 
  4) believe = เชื่อ  
3. เฉลย 1) is going 
   เพื่อนสนิทของฉันกําลังจะโทรหาฉันคืนนี้ 
   is going = กําลังจะ 
   ใชโครงสรางประโยค Subject + Verb to be + going + to + 

V1 ซึ่งเปนโครงสรางรูปแบบหนึ่งของ Future Simple Tense เมื่อมีสิ่งที่บงชี้
วาจะกระทํา/เกิดเหตุการณในอนาคตอันใกล โดยประโยคนี้ตองใชรูปกริยาเปน 
is going เพราะ My best friend ซึ่งทําหนาที่เปนประธาน เปนนามเอกพจน 

  2) shall go = จะไป ผิดทั้งความหมายและไวยากรณ 
  3) has gone = ไดไป เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 

ใน Present Perfect Tense 
  4) went = ไป เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense  
4. เฉลย 1) pack up 
   จอหนชวยเคนเก็บหนังสือการตูนทั้งหมดของเขาเขาที่ 
   pack up = บรรจุ/หอ/เก็บเขาที่ 
   เพราะกริยาที่ตามหลัง help ได จะอยูในรูป bare infinitive 

(กริยารูปเดิมที่ไมมี to นํา หนา) ไมวาประธานของประโยคจะเปนพจนใด บุรุษ
ใดก็ตาม และ pack up เปน phrasal verb (กริยารูปแบบหนึ่งที่ประกอบดวย
กริยา 1 คํา ตามดวยบุพบท 1 คํา) ที่มีความหมายเหมาะสมกับใจความของ
โจทยขอนี้ 

  2) และ 4) ผิด เพราะไมสามารถใชรูปกริยาเหลานี้ตามหลัง help ได 
  3) ผิด เพราะไมใช phrasal verb ที่มีใชในภาษาอังกฤษ  
5. เฉลย 3) more than 
   มันมากกวา 20,000 ไมลที่จะเดินทางมา/ไปนิวยอรก 
   more than = มากกวา  
   ใชรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) เพื่อบอก

ระยะทางโดยประมาณในเชิงเปรียบเทียบ โดยเรียงลําดับคําไดถูกตอง นั่นคือ 
วางรูปคุณศัพทขั้นกวาไวหลัง ’s ซึ่งเปนรูปยอของ is แลวตามดวย than 

  1) และ 2) เรียงลําดับคําผิดไวยากรณ 
  4) ผิดความหมาย เพราะ much เปนรูปคุณศัพทธรรมดา นําไปใช

รวมกับ than เพื่อเปรียบเทียบไมได  
6. เฉลย 2) finished 
   เธอทําการบานเสร็จแลวหรือยัง 
   finished = ทําเสร็จ 
   เปนรูปกริยาชองที่ 3 ของ finish ซึ่งใชใน Present Perfect 

Tense โดยมีโครงสรางประโยคคําถาม คือ Have/Has + Subject + V3 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชรวมกับ is/am/are ใน Present Continuous Tense  
  3) เปนกริยารูปเดิม (infinitive) และรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน 

Present Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน และ
บุรุษสรรพนาม I, You, We, They  

  4) เปนรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อ
ประธานของประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได และบุรุษสรรพนาม 
He, She, It  

7. เฉลย 3) studies / in 
   พลอยเรียนวิชาภาษาอังกฤษในตอนเชา 
   studies = เรียน เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน 

Present Simple Tense เพราะพลอยเปนผูหญิง 1 คน 
   in = ใน เปนบุพบท (Preposition) ที่ใชบอกชวงเวลาตางๆ ของ

วัน ซึ่งไดแก เชา บาย และเย็น 
  1) ผิด เพราะ study เปนกริยารูปเดิมและรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน 

Present Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน และ
บุรุษสรรพนาม I, You, We, They จึงใชในประโยคนี้ไมได 

  2) study = เรียน เปนรูปกริยาที่ไมสอดคลองกับประธาน 
   at = เมื่อ, ตอน เปนบุพบทที่ใชบอกเวลาตามหนาปดนาฬิกา และ

ชวงเวลาตางๆ ของวัน ซึ่งไดแก เที่ยงวัน กลางคืน และเที่ยงคืน 
  4) ผิด เพราะใชบุพบทบอกเวลาไมเหมาะสม แมจะใชรูปกริยาได

สอดคลองกับประธานก็ตาม  
8. เฉลย 2) will start / should 
   การประชุมจะเริ่มเวลา 09.30 น. พรุงนี้ พวกเราควรจะมาที่นี่ใหตรงเวลา 
   will start = จะเริ่ม เปนรูปกริยาที่ใชใน Future Simple Tense 

(Subject + will/shall + V1) โดยสังเกตไดจาก tomorrow 
   should = ควรจะ เปนกริยาชวยชนิด modal ที่ใชเพื่อบงบอกวา

ควรกระทําสิ่งใด โดยวางไวหนากริยาหลัก 
   ใชคําไดถูกหลักไวยากรณและทําใหความหมายสอดคลองกัน 
  1) ผิด เพราะ start เปนกริยารูปเดิมและรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน 

Present Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน และ
บุรุษสรรพนาม I, You, We, They จึงใชในประโยคนี้ไมได 

  3) start = เริ่ม เปนรูปกริยาที่ไมสอดคลองกับกาล (Tense) และ
ประธาน 

   shouldn’t = ไมควรจะ เปนรูปยอของ should not ซึ่งใชเพื่อบอก
วาไมควรกระทําสิ่งใด 

  4) ผิด เพราะ shouldn’t มีความหมายเปนปฏิเสธ เมื่อใชแลว จะทํา
ใหประโยคแรกกับประโยคหลังมีความหมายขัดแยงกัน  

9. เฉลย 4) minus / is 
   สี่สิบลบยี่สิบแปดเทากับสิบสอง 
   minus = ลบ เปนบุพบทที่ใชแสดงการลดจํานวน 
   is = เทากับ เปนรูปของ Verb to be ที่ใชบอกผลลัพธจากการ

คํานวณได 
   ใชคําไดถูกหลักไวยากรณและใหความหมายตรงกับความเปนจริง 
  1) plus = บวก เปนบุพบทที่ใชแสดงการเพิ่มจํานวน 
   are = เปน เปนรูปหนึ่งของ Verb to be  
  2) ผิด เพราะ plus ใชแสดงการเพิ่มจํานวน ซึ่งจะทําใหไดความหมาย

ที่ผิดไปจากความเปนจริง 
  3) ผิด เพราะ are ใชกับนาม/สรรพนามที่เปนพหูพจน แตผลลัพธจาก

การคํานวณเปนเลขเพียงจํานวนเดียว แมผลลัพธที่ไดนั้นจะมีคามากกวาหนึ่งก็ตาม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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